



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับประจำวัน ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า 5

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

11 สถาบันรัฐ-เอกชนตั้งเครือข่ายวิจัยประชาชน

11 สถาบันอุดมศึกษารัฐ-เอกชน จับมือ ตั้งเครือข่ายวิจัยประชาชน หวัง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ทำกิจกรรม ผลิตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ
เตรียมวิจัยลงลึกพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) มหาวิทยาลัยรัฐเอกชน 11 แห่ง ได้แก่ มธบ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พระนคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) วิทยาลัยราชพฤกษ์ และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์ แลกเปลี่ยนนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย "ประชาชน" โดยมีศ.ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มธบ. กล่าวว่า ปัจจุบันงานวิจัยได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการวิจัยกลายเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง จัดตั้งเครือข่ายวิจัย ประชาชน ก็เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม

"ตอนนี้เครือข่ายวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีประมาณ 9 เครือข่าย ซึ่งทุกเครือข่ายจะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย แต่ต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบ แนวทางที่สกอ.กำหนด เป็นเครือข่ายวิจัยระดับชาติมองภาพรวมส่วนใหญ่ แตกต่างจากเครือข่ายวิจัย ประชาชน ที่จะลงลึกในรายละเอียดของเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ความเป็นอยู่ โดยเบื้องต้นจะวิจัยในเขตพื้นที่จ.ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร และในอนาคตจะขยายไปสู่พื้นที่ต่างๆ" ศ.ดร.ไพฑูริย์ กล่าว

ด้าน ผศ.ยุพธนา หริรักษาพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า ขอบข่ายการทำงานขณะนี้ได้มุ่งวิจัย ประเด็นหลักๆ 4 ด้าน ได้แก่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อาหาร พลังงานทดแทน และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น

หลัก จะมีการหน่วยงานที่ทำการประสานงานดูแลรับผิดชอบแตกต่างกันไป เช่น เศรษฐกิจพอเพียง มสธ.จะเป็นผู้ประสานงานหลัก อาหาร จะเป็นหน้าที่ของมก. พลังงานทดแทน มทร.สุวรรณภูมิ และการจัดการเรียนการสอน มธบ. ขณะที่ มหาวิทยาลัยอื่น จะร่วมกันวิจัยพัฒนาต่อยอด แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล ทำวารสารร่วมกัน และหากแหล่งทุน เพราะการศึกษาไทยขณะนี้ ถ้าไม่ร่วมกันพัฒนางานวิจัย คงไม่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายวิจัยประชาชน เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจัดการทุกอย่าง ทั้งแนวทางในการดำเนินงาน การทำกิจกรรมร่วมกัน รวมไปถึงการหาแหล่งทุน โดยอนาคตคาดว่าจะขยายวงกว้าง และมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งปัญญาต่อของสังคมต่อไป